

THÊM 4 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA ĐHQGHN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG AUN-QA



Cụ thể, 04 CTĐT tham gia kiểm định lần này bao gồm: 01 chương trình cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật hạt nhân của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 03 chương trình cử nhân của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là ngành Xã hội học, Tâm lý học và Quốc tế học.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của AUN-QA phiên bản 4.0 có 8 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí. Trong đó, 4 tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng và thiết kế CTĐT gồm: mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT, nội dung và cấu trúc chương trình, phương pháp tiếp cận dạy và học, đánh giá người học; 3 tiêu chuẩn về nguồn lực để thực hiện CTĐT là đội ngũ chuyên môn, dịch vụ hỗ trợ người học, cơ sở vật chất và hạ tầng; và 1 tiêu chuẩn liên quan đến đánh giá đầu ra và kết quả của CTĐT. Các tiêu chí chất lượng được đánh giá trên thang điểm từ 1-7.

Bên cạnh việc nghiên báo

cáo tự đánh giá, hồ sơ minh chứng, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp với các bên liên quan, gồm: Lãnh đạo đơn vị đào tạo, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng và các thành viên liên quan đến việc thực hiện quá trình tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá (SAR team).

Trong thời gian trên, đoàn đánh giá đã làm việc với lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng của các chương trình đào tạo được kiểm định; thăm quan cơ sở vật chất của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Bệnh viện ĐHQGHN ... để có đánh giá toàn diện về các chương trình đào tạo này.

Tại phiên bế mạc, các chuyên gia kiểm định của AUN-QA đã đánh giá những điểm mạnh, điểm cần khắc phục và khuyến nghị đối với 4 chương trình

PHIÊN ĐÁNH GIÁ NGOÀI THEO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á (AUN-QA) LẦN THỨ 358 CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT) ĐÃ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRỰC TIẾP VỚI NHIỀU CẬP NHẬT QUAN TRỌNG, TRONG ĐÓ, 04 CTĐT TỪ 02 ĐƠN VỊ CỦA ĐHQGHN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH. PHIÊN BẾ MẠC ĐỢT ĐÁNH GIÁ DIỄN RA VÀO NGÀY 2/11/2023 SAU HƠN 2 NGÀY LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC VÀ KHẮN TRƯỞNG.

đào tạo của ĐHQGHN theo các tiêu chí đánh giá chung của AUN. Theo đó, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi học thuật và học tập kinh nghiệm từ các đại học đối tác có đào tạo chương trình tương tự, xây dựng các phương thức đánh giá sáng tạo với các bộ tiêu chí cụ thể cho từng ngành học.

Các chuyên gia kiểm định chia sẻ thêm để các chương trình được phát triển tốt hơn nữa, các trường đại học cần nâng cấp cơ sở vật chất cho sinh viên – không gian học tập, trang thiết bị và phòng thí nghiệm hiện đại. Tăng cường các biện pháp an toàn, tối ưu hoá mặt bằng không gian học tập và làm việc,...

Trưởng đoàn đánh giá ngoài AUN-QA lần thứ 358, GS.TS Rohaida Mohd Saat đánh giá cao nỗ lực của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên đã chuẩn





bị chu đáo mọi điều kiện cho lần kiểm định này. Bà nhấn mạnh, với sự cố gắng và làm việc chăm chỉ của cán bộ, giảng viên và sinh viên, qua thu thập và tìm hiểu kỹ thông tin, minh chứng, các chuyên gia kiểm định nhận thấy, ĐHQGHN có danh tiếng tốt trong việc thu hút sinh viên theo học các chương trình đào tạo của mình. Các chương trình đào tạo này có tính cần thiết với thị trường lao động và chắc chắn sẽ đóng góp vai trò lớn hơn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn 2050 của giáo dục đại học tại Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng, ĐHQGHN luôn cam kết không ngừng phấn đấu để cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao cho nền giáo dục nước nhà.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cho biết, ĐHQGHN luôn tiên phong và chủ động tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế, trong đó có AUN-QA. ĐHQGHN cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam thành lập đơn vị chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng (Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục) nhằm duy trì và phát triển văn hóa chất lượng một cách toàn diện.

Đến thời điểm hiện tại, số lượng lớn các cuộc đánh giá chất lượng do AUN-QA thực hiện cho gần 60 chương trình đào tạo tại ĐHQGHN là minh chứng cho sự cố gắng của ĐHQGHN trong việc không ngừng cải tiến tích cực trong giáo dục. Quá trình đánh giá nghiêm ngặt này, không chỉ phản ánh quyết tâm của ĐHQGHN trong việc cung cấp đội ngũ tri thức chất lượng cao cho nền giáo dục đại



Mạng lưới các đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN-QA) được thành lập tháng 11/1995 với 11 thành viên ban đầu đến từ 6 quốc gia. Đến nay, AUN đã có 198 thành viên đến từ 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

AUN là mạng lưới có uy tín và lớn nhất trong khu vực, hỗ trợ cho các trường đại học thành viên không chỉ thích nghi với những thách thức mà còn có thể làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm xây dựng một cộng đồng giáo dục chất lượng cao, có thể sánh vai với các tổ chức uy tín về giáo dục khác trên thế giới. Là một trong những thành viên đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tham gia Ban điều hành AUN, ĐHQGHN đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và hoạch định chiến lược, chính sách đảm bảo chất lượng của AUN, tham gia xây dựng các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN.

Việt Nam, mà còn đảm bảo rằng các chương trình được đào tạo và tham gia kiểm định này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục tổng thể tại ĐHQGHN và nuôi dưỡng văn hóa cải tiến liên tục trong giáo dục đại học. Cam kết này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà trường và quan trọng hơn là những sinh viên ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải hy vọng 04 chương trình được đánh giá kiểm định lần này sẽ tiếp tục cải thiện theo các khuyến nghị từ AUN-QA và sẽ có thêm nhiều chương trình của ĐHQGHN được kiểm định theo chuẩn này.

Theo TS.Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN, việc đánh giá Chương trình AUN-QA là cơ hội tuyệt vời để Trường

ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận được những gợi ý, khuyến cáo hữu ích từ các chuyên gia giáo dục của các trường đại học hàng đầu trong khu vực, giúp nhà trường xác định điểm mạnh, điểm yếu cũng như những lĩnh vực cần cải thiện các chương trình được đánh giá. Việc kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sinh viên ĐHQGHN nói chung và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH KH Tự nhiên nói riêng trên thị trường lao động, đồng thời khẳng định uy tín, danh tiếng của ĐHQGHN trong sự phát triển của đất nước.